



Title :	ศิลปะเพื่อการพัฒนา
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	หนังสือพิมพ์
Date :	ฉบับที่ ๑๖๐ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ หน้า ๑

## มพล. จัดงานวันสถาบันขงจื้อ ส่งเสริมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ฉลองความสัมพันธ์ไทย-จีน 40 ปี

ในโอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-จีนครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มพล.) โดย ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร, สำนักวิชาจีนวิทยา และ สถาบันขงจื้อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรม “วันสถาบันขงจื้อ ประจำปี 2558” เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 โดยมีกิจกรรมการประกวดแข่งขัน นิทรรศการและการแสดงจากคณะนาฏศิลป์จีน เป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของนักปราชญ์ชาวจีน และเผยแพร่การใช้ภาษาและศิลปวัฒนธรรมที่งดงามของจีน อันจะเป็นการสร้างมิตรภาพที่ดีระหว่างสองประเทศ และต่อยอดสู่การสร้างความร่วมมืออันแข็งแกร่งในหลากหลายด้าน ด้วย มพล. เป็นสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับจีนหลากหลายที่สุดในประเทศไทย ในครั้งนี้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา รวมทั้งผู้สนใจเข้าร่วมงานและร่วมแข่งขันอย่างล้นหลาม

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มพล. กล่าวว่า งานนี้เป็นการแสดงออกถึงพลังความสามารถของนักศึกษา และบรรดาอาจารย์ที่อยู่ในสำนักวิชาจีนวิทยา ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และอาจารย์อาสาสมัครชาวจีนที่อยู่ในสถาบันขงจื้อฯ ได้มาร่วมมือกันจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองที่สถาบันขงจื้อได้เติบโตมาถึง 11 ปี กิจกรรมในงานประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับจีน มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย ทั้งงานนิทรรศการ การประกวดจากโรงเรียนต่างๆ ที่มีการเรียนการสอนภาษาจีนส่งมาร่วมแข่งขัน และยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีนของคณะนาฏศิลป์จีน มพล. ซึ่งมีแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจหลายชุด ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาและอาจารย์ได้ร่วมกันถ่ายทอดการแสดงที่งดงามของจีน ทั้งการพ้อนรำ ร้องเพลงจีน เล่นดนตรีจีน กังฟู เป็นต้น

“มพล. ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับจีนมาอย่างสม่ำเสมอ ด้วยเป็นสถาบันที่พัฒนาและเติบโตด้านการสอนภาษาจีนมาโดยตลอด เดิมทีเราสอนสาขาวิชาภาษาจีนและจีนศึกษาอยู่ในสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ต่อมาการศึกษาด้านจีนได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าของประเทศจีน จึงได้ก่อตั้งเป็นสำนักวิชาจีนวิทยาในปี 2557 ซึ่งมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 4 สาขาวิชา คือ จีนธุรกิจ ภาษาและวัฒนธรรมจีน การสอนภาษาจีน และในระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา คือ การแปลและการล่าม และการสอนภาษาจีนในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ โดยมีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก รวมมีนักศึกษากว่า 1,800 คนในปีการศึกษา 2558” รศ.ดร.วันชัย กล่าว



Title :	คู่มือการใช้ภาษาจีน
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	หนังสือพิมพ์ 6
Date :	ฉบับที่ 130 ฉบับที่ 6 ประจำปีที่ 6 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2558 ฉบับที่ 6

### วันสถาบันขงจื้อ ส่งเสริมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ฉลองความสัมพันธ์ไทย-จีน

ป็นความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-จีนครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร, สำนักวิชาจีนวิทยา  
 วมจัดกิจกรรม “วันสถาบันขงจื้อ ประจำปี 2558” เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 โดยมีกิจกรรมการประกวดแข่งขัน นิทรรศการและการแสดงจากค  
 วมดีของนักปราชญ์ชาวจีน และเผยแพร่การใช้ภาษาและศิลปวัฒนธรรมที่งดงามของจีน อันจะเป็นการสร้างมิตรภาพที่ดีระหว่างสองประเทศ และต่อยอดสู่  
 ยด้าน ด้วย มฟล. เป็นสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับจีนหลากหลายที่สุดในประเทศไทย ในการนี้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร  
 ใจเข้าร่วมงานและร่วมแข่งขันอย่างล้นหลาม

ณะ อธิการบดี มฟล. กล่าวว่า งานนี้เป็นการแสดงออกถึงพลังความสามารถของนักศึกษา และบรรดาอาจารย์ที่อยู่ในสำนักวิชาจีนวิทยา ศูนย์ภาษาและ  
 าวจีนที่อยู่ในสถาบันขงจื้อฯ ได้มาร่วมมือกันจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองที่สถาบันขงจื้อได้เติบโตมาถึง 11 ปี กิจกรรมในงานประกอบด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรม  
 ำทั้งงานนิทรรศการ การประกวดจากโรงเรียนต่างๆ ที่มีการเรียนการสอนภาษาจีนส่งมาร่วมแข่งขัน และยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีนของคณะนาฏศิลป์  
 ษุต์ ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาและอาจารย์ได้ร่วมกันถ่ายทอดการแสดงที่งดงามของจีน ทั้งการฟ้อนรำ ร้องเพลงจีน เล่นดนตรีจีน กังฟู เป็นต้น  
 สำคัญกับการส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับจีนมาอย่างสม่ำเสมอ ด้วยเป็นสถาบันที่พัฒนาและเติบโตด้านการสอนภาษาจีนมาโดยตลอด เดิมทีเราสอนสาขาวิชา  
 ร์ ต่อมาการศึกษาด้านจีนได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าของประเทศจีน จึงได้ก่อตั้งเป็นสำนักวิชาจีนวิทยาในปี 2557 ซึ่ง  
 าววิชา คือ จีนธุรกิจ ภาษาและวัฒนธรรมจีน การสอนภาษาจีน และในระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา คือ การแปลและการล่าม และการสอนภาษาจีนใน  
 ครเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก รวมมีนักศึกษากว่า 1,800 คนในปีการศึกษา 2558” รศ.ดร.วันชัย กล่าว